

## TẢ CÂY HOA ĐÀO NGÀY TẾT

Việc trang trí cây hay những cành đào ngày Tết đã trở thành một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết đất Bắc, vì vậy mà trong mỗi người đều có cảm nhận riêng biệt với loài hoa này. Cùng Đọc tham khảo những bài văn mẫu lớp 5 hay nhất tả hoa đào để các em cùng tham khảo nhé!

### Dàn ý bài văn tả cây hoa đào nhà em dịp

#### 1. MỞ BÀI

Giới thiệu cây hoa đào - loài hoa đặc trưng cho mùa xuân đất Bắc. Cây hoa đào do nhà em trồng hay mua về.

#### 2. THÂN BÀI

- Nêu những đặc điểm của hoa đào
- + Thời gian xuất hiện: Hoa đào thường xuất hiện vào dịp tết
- + Tả hình dáng của cây hoa đào, đặc điểm của cây và hương thơm của hoa
- Công dụng của hoa đào
- Cách chăm sóc cây hoa đào
- Tình cảm đối của em và gia đình đối với cây hoa đào ngày tết

#### 3. KẾT BÀI

Cảm nhận của em về hoa đào mỗi dịp Tết đến.

### Những bài văn mẫu tả cây hoa đào dịp tết hay nhất

#### Bài số 1

#### Cây hoa đào là loài cây đặc trưng ở miền Bắc

Năm hết tết đến, ba chở em ra chợ hoa để mua cây hoa ngày tết, ngày xuân, hoa nở đẹp vô cùng, cây hoa nào cũng đẹp, cũng đáng yêu nhưng ba em quyết định chọn mua một cây hoa đào - loài hoa đặc trưng cho mùa xuân đất Bắc.

Được cắt tỉa gọn gàng nên cây hoa đào ba mua có hình nón rất đẹp mắt. Cây đào nhìn cao ngang người em, thân cây nhỏ, mảnh khảnh nhưng cứng cáp, màu nâu sẫm, có nhiều cành vươn ra, trên mỗi cành lại có rất nhiều lá và hoa. Lá cây đào nhỏ nhắn, mọc xung quanh làm xanh tươi cây trông như những cánh tay nhỏ đưa ra đung đưa trước gió. Bông đào nhỏ nhắn, đầu cánh hoa có màu hồng đậm, càng dần về phía cành càng nhạt dần trông chúm chím đáng yêu làm sao. Nhụy hoa tủa ra những sợi vàng óng, đầu nhụy có phớt hồng. Khi những cánh hoa xòe rộng, tán nhụy bên trong lại hé mình trông ra ngoài tươi đẹp. Xen lẫn những nụ hoa e ấp là những mầm xanh

## TẢ CÂY HOA ĐÀO NGÀY TẾT

đang từng ngày cựa mình nhú lộc ra ngoài để khoe hương, khoe sắc, tô điểm cho đời. Hương hoa không nồng nhưng dịu dàng, thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu khi đứng gần. Em còn biết được hoa đào còn có công dụng làm trà, làm ô mai, làm thuốc chữa nhiều bệnh về dị ứng, khó tiêu hoặc có thể nấu với cháo ăn rất ngon.

Đẹp và hữu dụng là vậy, được vinh hạnh đại diện cho sắc xuân miền Bắc, hoa đào có rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống. Với một vẻ đẹp dịu dàng, đậm thắm, kín đáo e lệ, kiều diễm, sang trọng tinh tế hình ảnh cành hoa đào là một đặc trưng của ngày tết miền Bắc, và cũng là hình ảnh của người con gái dịu dàng, thủy chung, rạng rỡ. Vẻ đẹp của nó đã mang lại sự ấm cúng cho mỗi nhà, gieo vào lòng mỗi người niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng vào năm mới An Khang Thịnh Vượng, niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai, là tượng trưng cho cuộc sống, cho ước vọng hạnh phúc, cho niềm vui và sự yên ấm, với ý nghĩa mang lại sự khởi đầu, sự tươi mới và trong trắng. Biết được những ý nghĩa này, có được cây đào trong nhà vào ngày tết càng làm em thấy hạnh phúc và vui sướng, mong rằng cây hoa đào sẽ đem lại một năm mới an khang và may mắn cho gia đình em. Để ngày tết thêm phần đẹp tươi, em cùng em trai đã lấy những dải tua rua, những đèn xanh đỏ nhấp nháy chăng lên cây đào để cay thêm phần lộng lẫy.

Càng nhìn ngắm cây đào em lại càng thấy lòng mình lâng lâng vui sướng vì cây hoa đào đã đem cả hương xuân về nhà của em.

### Bài số 2

#### Bài văn tả cây đào nhà em

“Tết tết tết đến rồi ... Tết đến trong tim mọi người...” Những thanh âm rộn ràng đó đã vang lên khắp mọi nẻo đất nước. Nhà nhà người người nô nức để đón chào xuân mới. Dường như cây đào nhà em cũng biết điều đó nên cây đã đâm chồi, nảy lộc và bung xòe những cánh hồng phai mịn màng.

Đào được trồng trong một chiếc chậu sứ to màu trắng đặt trước hiên nhà. Thân chậu có khắc dòng chữ xanh “Cung chúc tân niên” rất mềm mại và đẹp mắt. Cây đào cao khoảng một mét rưỡi. Các cây làm vườn đã vô cùng tài ba và khéo léo khi tạo cho đào có những nét uốn lượn như những chú rồng đang bay lên trời. Ông em bảo, đào có hình thù đó vừa nhìn đẹp mắt, lại như đón lộc vào nhà. Gốc đào to bằng cái cột lớn, màu nâu tía, hơi sần sùi. Từ gốc, cây đào được chia ra nhiều cành nhỏ, có những cành mập mạp, có những cành gầy guộc, có những cành thẳng tắp, cũng có những cành uốn lượn. Mỗi cành đều gắng đâm thẳng lên hoặc vươn ra để đón nắng ấm đón mưa nhẹ. Lá đào xanh mơn mớn, nhỏ như lá tre. Chắc hẳn vì màu xanh tươi này mà bao đời nay xuân của người Việt ta không thể thiếu đào.

Lúc mới đem về, cây đào còn nhiều nụ lấm. Nụ hoa như những đóm lửa xanh li ti trên đầu cành. Một ngày nọ, ông mặt trời mở mắt, gửi những tia nắng ấm áp xuống đánh thức nụ hoa. Đóm lửa xanh giờ bung nở thành những bông hoa nhỏ xinh. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, cả cây đào nở rộ. Hoa đào gồm năm cánh nhỏ màu hồng phai, xếp nối tiếp nhau tạo nên một bông hoa trông giống ngôi sao hồng. Giữa ngôi sao đặc biệt đó là nhụy hoa. Nhụy đào là những sợi nhỏ, dài màu vàng. Đài hoa be bé xinh xinh, nâng những cánh hoa mềm mại. Không chỉ đẹp mắt, hoa đào còn đem đến một mùi hương thơm nhẹ nhàng, khó cưỡng.

## TẢ CÂY HOA ĐÀO NGÀY TẾT

Suốt mùa xuân, cây đào vẫn lặng lẽ nảy chồi, đâm lộc, lặng lẽ bung hoa, tỏa hương. Cây đào đem tới cho cảnh vật ngày xuân thật đẹp. Có lẽ, cây hoa đào chứa đựng những tinh túy của đất trời, của mưa phùn, của nắng mới nên cây mai là loài cây không thể thiếu trong Tết cổ truyền dân tộc.

### Bài số 3

#### Bài văn tả cây hoa đào như một dấu hiệu của mùa xuân tới

Mỗi khi mùa xuân đến, trăm loài hoa lại đua nhau khoe sắc thắm, mỗi loài một vẻ, không loài nào chịu kém cạnh loài nào. Kia những bông hoa hồng đỏ thắm trông thật kiêu sa, lộng lẫy, những bông hoa cúc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Trong vườn hoa xuân đầy hương sắc ấy, sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến hoa đào - một loài hoa báo hiệu mùa xuân sắp tới.

Nếu như hoa mai là biểu tượng cho mùa xuân phương Nam thì hoa đào đại diện cho mùa xuân phương Bắc. Thân đào mảnh khảnh nhưng vô cùng cứng cáp, bên ngoài là lớp vỏ màu nâu. Để cho cây thêm đẹp, những người nghệ nhân tạo dáng cho cây thành thế rồng, thế phượng. Từ thân cây tỏa ra vô số những cành nhỏ hơn. Lá đào nhỏ, màu xanh non, rung rinh trước gió. Hoa đào có 5 cánh mỏng màu hồng, chúm chím đáng yêu. Những cánh hoa ôm ấp, che chắn cho nụ đào màu vàng tươi bên trong. Mới ngày nào, hoa chỉ là những nụ nhỏ bé, xinh xắn, vậy mà giờ đây đã nở rộ cả cành, làm bừng sáng cả một khoảng trời. Thấp thoáng sau những bông hoa là những mầm xanh mới nhú, tràn đầy vẻ đẹp thanh tân, tươi mới của mùa xuân. Hương hoa không nồng mà nhẹ nhàng thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem

Hoa đào đã trở thành một biểu tượng quen thuộc mỗi khi mùa xuân đến. Nhìn những đóa hoa khoe sắc khắp phố phường, ta cảm nhận được không khí mùa xuân, không khí ngày Tết rộn ràng khắp nơi nơi, lòng người cũng thêm bồi hồi, nào nức. Hoa đào mang một vẻ đẹp rất riêng, chẳng hề lộng lẫy kiêu sa như hoa hồng mà dịu dàng, diễm lệ nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế. Mỗi khi tết đến xuân về, ai ai cũng nô nức sắm cho nhà mình một cây đào để ngày tết thêm trọn vẹn. Hoa đào như làm bừng sáng cả ngôi nhà. Không chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn được người xưa gửi gắm nhiều ý nghĩa. Khi xưa, ông cha ta tin rằng hoa đào có thể xua đuổi ma quỷ, mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, gieo vào lòng người hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai, niềm tin vào một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui và may mắn. Vì thế, thời gian dần trôi qua, nhưng cứ vào dịp tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng những cành đào, cây đào đã trở thành một phong tục tốt đẹp của nhiều gia đình Việt Nam.

Cùng với nhiều loài hoa khác, hoa đào đang góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Ngắm những bông hoa đào bừng nở, lòng người cũng dạt dào một cảm xúc lâng lâng trước thiên nhiên tươi đẹp.

### Bài số 4

#### Cây hoa đào - loài cây đem không khí Tết cho mọi nhà

## TẢ CÂY HOA ĐÀO NGÀY TẾT

Mỗi khi tết đến xuân về lại thấy rộn ràng trong lòng, cây đào trước sân lại khoe sắc thắm mang không khí Tết đến với mọi người nhà em.

Cây đào được trồng trong chậu trước sân nhà em. Thân cây sần sùi màu nâu sẫm như màu của đất. Từ thân chia ra vô số những nhánh, những cành cây khẳng khiu, gầy gộc. Cây đào được cắt tỉa thường xuyên nên nhìn nó tựa như cái chóp hơi nhọn. Không biết có phải bàn tay ma thuật của ông em phù phép vào không?. Những cành ngoan ngoãn chịu nghe lời mọc theo ý ông thì không sao. Còn mấy cành cây ngang ngạnh ương bướng cứ đâm cành mọc lung tung là bị ông dùng thép bọc nhựa uốn ép vào khuôn khổ. Bởi vậy, ai vào nhà nhìn cây cũng tấm tắc khen đào nhà em đẹp thế.

Lá đào hình bầu dục xanh mơn mơn. Lá non trên cao thì xanh pha lẫn hồng như cổ lẩn át màu hồng tươi non đó đi. Từng cành vươn ra mọc lên chi chít những nụ hoa nho nhỏ. Có vài nụ đồng đánh vươn lên khoe sắc trước tỏa ánh đỏ hồng như những đốm lửa xinh xinh. Vài em nụ khác thì còn e ấp vẫn đang sười nắng chờ thời cơ mở lòng. Nhụy đào vàng óng với những hạt phấn li ti quyến rũ biết bao anh ong, chị bướm. Cây đào càng làm cho sân nhà em thêm sinh động, thêm nhộn nhịp vì không khí Tết. Cây đào tượng trưng cho cái Tết ở miền Bắc. Thấy cây, không khí Tết đã ùa vào lòng người.

Cám ơn đào vì đã giúp gia đình em thêm gắn bó khi ngồi uống trà nóng thưởng hoa trong cái se se lạnh đầu xuân.

\*\*\*\*\*

Trên đây là chọn lọc những bài văn mẫu tả cây hoa đào ngày tết hay nhất do Đọc tổng hợp, mong rằng các em sẽ có bài văn hay của riêng mình!

Tham khảo thêm các bài [văn mẫu lớp 5 hay](#) nữa nhé!